

# ด่วนที่สุด

ที่ มท 0891.3 / ว 122



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. 10300

21 มิถุนายน 2553

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง “ ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต ”  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ นร 1007.009 / 62 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553  
จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แจ้งว่ากำหนดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นสร้างรูปแบบที่พึงประสงค์ในการจัดบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในประเด็นรูปแบบการบริการจัดการที่ดีของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นในอนาคต รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมสุขุมนิยมประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จังหวัดนนทบุรี โดยขอความอนุเคราะห์ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้โครงการประชุมจัดสัมมนาดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด , เทศบาลนคร และ เทศบาลเมือง พิจารณาส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามความเหมาะสม และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการถ่ายโอนศูนย์บริการทางสังคมและสถานสงเคราะห์คนชราจำนวน 13 แห่ง ส่งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบศูนย์บริการทางสังคมและสถานสงเคราะห์คนชราเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด โดยส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางโทรสาร 0-2559-0773 , 0-2530-8038-9 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0-2280-3323 ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพรัตน์ สกตพันธุ์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

ส่วนส่งเสริมการจัดการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4131 - 4135 โทรสาร 0-2241-9000 ต่อ 4103

“ ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด ”



ที่ นร 1007.009/ 62

สำนักงาน ก.พ.  
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300

14 มิถุนายน 2553

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 35147
วันที่ 14 มิ.ย. 2553
เวลา

- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนา  
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. โครงการประชุมสัมมนา  
2. กำหนดการประชุมสัมมนา  
3. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมสัมมนา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 5737
วันที่ 14 มิ.ย. 2553
เวลา

ด้วยคณะกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ ในคณะกรรมการ  
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนา  
ประสิทธิภาพในราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง  
“ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  
เวลา 08.30-15.30 น. ณ หอประชุมสุขุมณัยประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

โดยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผู้แทนร่วมเป็นอนุกรรมการดังกล่าวและมีหน้าที่กำกับ  
ดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ดังนั้น เพื่อให้การประชุมสัมมนานี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  
จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาดังกล่าว พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์แจ้งเชิญผู้บริหาร  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ทุกประเภท ผู้แทนสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอน 13 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 300 ท่าน เข้าร่วม  
การประชุมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดการประชุมสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุมสัมมนา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว  
เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันและเวลาดังกล่าวต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร้างนิทร)

เลขาธิการ ก.พ.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 1012
วันที่ 14 มิ.ย. 2553
เวลา

ศูนย์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของจังหวัดและท้องถิ่น

โทร 0 2280 3323 โทรสาร 0 2628 6204

โครงการประชุมสัมมนา  
เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุ  
ของท้องถิ่นไทยในอนาคต

1. ที่มา

1.1 แนวโน้มของโลกในศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษของผู้สูงอายุ โดยสถานการณ์ของประชากรสูงอายุ (ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป) ในอีก 50 ปีข้างหน้า จะเพิ่มเป็น 4 เท่าของปัจจุบัน โครงสร้างประชากรของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตราการเพิ่มของประชากรสูงอายุที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังกล่าว มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทุกระดับ ในทุกมิติ ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและจิตวิทยา ก่อให้เกิดปัญหาแตกต่างกันตามภูมิภาค โดยในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเกิดปัญหาการจ้างงาน ระบบสวัสดิการสังคม และภาคบริการสำหรับผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ แต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาจะประสบปัญหาเรื่องสาธารณสุข โภชนาพื้นฐาน บริการด้านสาธารณสุข และปัญหาการระบาดของโรคเอดส์ ที่ทำให้โครงสร้างประชากรในบางภูมิภาคเหลือแต่ประชากรสูงอายุและเด็ก ทั้งนี้ แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาค จะต้องมีการเตรียมการและมีแผนการรองรับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและปัญหา เพื่อทำให้สังคมโลกในระยะต่อไปเป็นสังคมสำหรับการอยู่ร่วมอย่างผาสุกของทุกกลุ่มอายุของประชากร (a society for all ages)

กรณีของประเทศไทย ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาขา การแพทย์และสาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ในขณะที่เดียวกันอัตราการเกิดลดลงจากนโยบาย การวางแผนครอบครัว ทำให้ประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ปัจจุบันมีอัตราส่วนประมาณ ร้อยละ 11 คาดว่าใน พ.ศ. 2576 จะมีผู้สูงอายุถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนประชากรของประเทศ ในอดีตมี ปัญหาน้อยเพราะผู้สูงอายุมักพักอยู่กับครอบครัว แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่ สังคมอุตสาหกรรม รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง และมีครัวเรือนข้ามรุ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้สูงอายุและหลานมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาทั้งแก่ตัวผู้สูงอายุในด้านร่างกาย จิตใจ การเงิน การขาดผู้ดูแล และการได้รับข้อมูลข่าวสาร และยังก่อให้เกิดปัญหาในภาพรวมคือ ปัญหาเศรษฐกิจ ได้แก่ ผลผลิตรวมของประเทศลดลง เนื่องจากแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานน้อยลง รายได้ของรัฐจากภาษีเงิน ได้ลดลงส่งผลกระทบต่อการลงทุนและการออมทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ และยังเป็นภาระ งบประมาณอันนำไปสู่ภาระทางการคลังเกี่ยวกับโครงสร้างประกันสังคมและโครงสร้างหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ปัญหาสังคม ได้แก่ ถูกทอดทิ้งและครอบครัวรับภาระมากขึ้น ซึ่งจะมีผลต่อสถานะเศรษฐกิจ

การจ้างงาน และการจัดสรรทรัพยากรของประเทศเหล่านี้เป็นปัญหาเชิงนโยบายซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 บัญญัติให้รัฐต้องดำเนินการแก้ไขตามแนวนโยบายด้านสังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้ โดยทุกภาคส่วนต้องปฏิบัติงานประสานสอดคล้องกัน โดยชุมชนและครอบครัวต้องเป็นหลักในการดูแลผู้สูงอายุ องค์การภาครัฐ ที่เป็นหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งอยู่ใกล้ชิดกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ต้องรับผิดชอบเรื่องระบบการให้บริการเสริมตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการผู้สูงอายุ เพื่อผลักดันให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์ “ผู้สูงอายุเป็นหลักชัยของสังคม” ที่กำหนดในแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564

1.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 78 กำหนดว่า รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเอง และตัดสินใจในกิจการท้องถิ่นได้เอง และในหมวด 14 มาตรา 281 - 290 กำหนดให้รัฐให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ปัญหาในพื้นที่ เพื่ออนุวัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว ได้มีการตราพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจ 6 ด้าน 245 ภารกิจ จาก 57 กรมใน 15 กระทรวง 1 ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักการสำคัญของแผนการกระจายอำนาจ คือ 1) หลักความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ภายใต้ความเป็นรัฐเดี่ยวและมีเอกภาพของประเทศ 2) หลักเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ 3) หลักความสัมพันธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ วิธีการกระจายอำนาจนั้นเป็นการปรับบทบาท อำนาจหน้าที่ สัดส่วนภารกิจและความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นใหม่ โดยส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะต้องถ่ายโอนภารกิจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยจะปรับบทบาทให้ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการดำเนินกิจการของรัฐ ในขณะที่ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบภารกิจในระดับมหภาค และทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและกำกับดูแลการดำเนินงานของราชการส่วนท้องถิ่นเท่าที่จำเป็น ภายใต้หลักการดังกล่าว จึงได้กำหนดให้ถ่ายโอนภารกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา จำนวน 13 แห่ง และศูนย์บริหารผู้สูงอายุ 2 แห่ง ซึ่งเป็นภารกิจในกลุ่มภารกิจด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (งานสวัสดิการสังคม) ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ที่เป็นงานเชิงปฏิบัติในพื้นที่ ทั้งการบริหารภายในสถานสงเคราะห์คนชรา เช่น การพิจารณารับผู้สูงอายุ เข้าและจำหน่ายจากสถานสงเคราะห์ การดูแลผู้สูงอายุ และการจัดกิจกรรม ภายใต้มาตรฐานคุณสมบัติและ มาตรฐานการดำเนินการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกำหนด ให้แก่ อบจ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยมี ข้าราชการถ่ายโอนตามภารกิจภายใต้หลักการ “งานไป เงินไป คนไป” จำนวน 67 คน ลูกจ้างจำนวน 83 คน รวมจำนวน 150 คน จากจำนวนบุคลากรถ่ายโอนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2547 รวมทั้งสิ้น 4,459 คน เป็น ข้าราชการ 1,378 คน และลูกจ้าง 3,081 คน

จากการติดตามประเมินผลภายหลังการถ่ายโอนบุคลากรพบปัญหาทั้งในกระบวนการ ถ่ายโอนบุคลากร ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในส่วนของผู้รับโอนและบุคลากรผู้ถูกถ่ายโอน ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดน้อยลงในการถ่ายโอน แม้ว่าในปีที่สอง (2547) จะได้รับการยอมรับจากผู้ ที่เกี่ยวข้องว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ ประโยชน์ ทางก้าวหน้า และการบังคับบัญชาและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานภายหลังการถ่ายโอนไป ปฏิบัติงานในท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างรูปแบบบริการ สาธารณะและสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงสมควรจัดประชุมสัมมนาเพื่อ ระดมสมองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้

## 2. วัตถุประสงค์

จัดประชุมสัมมนา ระดมสมอง เพื่อสร้างรูปแบบที่พึงประสงค์ในการจัดบริการสาธารณะ และสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้

- 2.1 รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
- 2.2 รูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
- 2.3 รูปแบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นในอนาคต
- 2.4 รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

## 3. ขอบเขตการดำเนินการ

จัดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนสถาน สงเคราะห์คนชรา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

#### 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.1 คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4.2 สำนักงาน ก.พ.

4.3 สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

4.4 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

4.5 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

#### 5. ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวนประมาณ 500 คน ประกอบด้วย

5.1 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการด้านการถ่ายโอนบุคลากรและอำนาจหน้าที่ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

5.2 ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงาน ก.พ.

5.3 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท ผู้แทนสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอน 13 แห่ง

5.4 นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

5.5 ผู้แทนสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ

5.6 ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

#### 6. กำหนดเวลา และสถานที่

จัดการประชุมสัมมนาในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งการประชุมสัมมนาเป็น 2 ช่วง ดังนี้

6.1 ช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และการอภิปรายกลุ่มจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมสุโขมณีย์ประดิษฐ์

6.2 ช่วงบ่าย เป็นการอภิปรายและระดมความคิดเห็นใน 4 ประเด็น 4 ห้อง ดังนี้

6.2.1) เรื่อง “รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ หอประชุมสุโขมณีย์ประดิษฐ์

6.2.2) เรื่อง “รูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ” ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา

6.2.3) เรื่อง “รูปแบบและระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นในอนาคต” ณ ห้องประชุม 3104

6.2.4) เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น” ณ ห้องประชุม 3310

## 7. เป้าหมาย / ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทิศทางและรูปแบบการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต ในประเด็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการจัดบริการด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต และรูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**กำหนดการประชุมสัมมนา**  
**เรื่องทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต**  
**วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553**  
**ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี**

**วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ( หอประชุมสุโขมนัยประดิษฐ์ )**

08.00 น. – 08.30 น.	ลงทะเบียน		
08.30 น. – 08.40 น.	ชมวีดิทัศน์		
08.40 น. – 08.45 น.	เลขาธิการ ก.พ. (นางเบญจวรรณ สร้างนิทร) กล่าวรายงาน		
08.45 น. – 09.45 น.	นายกรัฐมนตรืประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง <b>“ทิศทางจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทย”</b>		
09.45 น. – 10.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง		
10.00 น. – 12.00 น.	การอภิปรายเรื่อง <b>“แนวทางการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต”</b> โดย ผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.อริสรา กำธรเจริญ		
12.00 น. – 13.00 น.	<b>พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารสโมสร</b>		
13.00 น. – 15.00 น.	<b>การอภิปรายระดมความคิดเห็น</b>		
	<b>ห้องประชุม 3104</b>		<b>ห้องประชุมจินดา ณ ธงตา</b>
13.00 น. – 14.00 น.	อภิปรายเรื่อง <b>“รูปแบบการบริหารจัดการที่ดีของสถานสงเคราะห์คนชราที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด”</b> ผู้ร่วมอภิปราย : -ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ -นายก อบจ. นครสวรรค์ -ดร.ภูษงค์ เสนานุช(วิทยากรประจำกลุ่ม)	13.00 น. – 14.00 น.	อภิปรายเรื่อง <b>“รูปแบบการดูแลและส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ”</b> ผู้ร่วมอภิปราย : -ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -ผู้แทนสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ -นายก อบต. ปากพูน จังหวัดนครศรีธรรมราช -พณันท์ศักดิ์ ธรรมกวีวัฒน์(วิทยากรประจำกลุ่ม) ผอ.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
14.00 น. – 15.30 น.	ระดมความคิดเห็น	14.00 น. – 15.30 น.	ระดมความคิดเห็น



13.00 น. – 15.00 น.		การอภิปรายระดมความคิดเห็น (ต่อ)	
หอประชุมสุโขมณีย์ประดิษฐ์		ห้องประชุม 3310	
13.00 น.– 14.00 น.	<p>อภิปรายเรื่อง “รูปแบบและระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต”</p> <p>ผู้ร่วมอภิปราย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เลขานุการสำนักงานประกันสังคม</li> <li>- ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ</li> <li>- ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</li> <li>- นายกสุมาคม อบค. แห่งประเทศไทย</li> <li>- ดร.ศิลา ปัทมสิริวัฒน์ (วิทยากรประจำกลุ่ม)</li> </ul>	13.00น–14.00 น	<p>อภิปรายเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น”</p> <p>ผู้ร่วมอภิปราย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน</li> <li>- ผู้แทนกรมอาชีวศึกษา</li> <li>- ผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</li> <li>- ผู้แทนกรุงเทพมหานคร</li> <li>- น.พ.มนู วาทีสุนทร (วิทยากรประจำกลุ่ม)</li> </ul>
14.00 น.– 15.30 น.	ระดมความคิดเห็น	14.00น–15.30 น	ระดมความคิดเห็น

แบบตอบรับการประชุมสัมมนา  
เรื่องทิศทางและรูปแบบการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทยในอนาคต  
วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553  
ณ หอประชุมสุภรณ์ประดิษฐ์ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

.....

ส่วนราชการ / หน่วยงาน.....

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	โทรสาร

โปรดส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ทางโทรสาร 0 2559 0773 , 0 2530 8038-9  
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2553 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2280 3323